



# การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วมโรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์

ปีการศึกษา ๒๕๖๗



## โรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์

ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

## การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรมการสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทำให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร ในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคลงบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผลทำให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้นสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ข้อ ๔ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อย่อย ๔.๒ ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า คำนึงโดยเฉพาะ หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จำเป็นต่อการบริหารโรงเรียน คือ

- ๑) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความสำเร็จ
- ๒) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนได้กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้
- ๓) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการดำเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเพื่อ การระดมความคิด ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจได้
- ๔) ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้

การปฏิบัติงานของโรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์จะเป็นไปโดยการแบ่งหน้าที่การงานแต่ละฝ่ายตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ การปฏิบัติงานตามคำสั่งเป็นลักษณะของการสั่งการ การประสบความสำเร็จของงานในโรงเรียนเป็นสิ่งที่สามารถมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การนำระบบวงจรคุณภาพ PDCA เป็นหลักคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทุกระบบและทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน (P) เพื่อเลือกปัญหาตั้งเป้าหมาย การแก้ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา (D) ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล (C) และขั้นตอนการกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และชุมชน ตลอดจนปัญหาจากการให้บริการมาออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้านระบบงานในภาพรวม โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของโรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์ตามศักยภาพของบุคลากร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และชุมชน สอดคล้องกับบริการ โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีระบบงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคลากร และชุมชน คือ

- (๑) การสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และชุมชน
- (๒) การพัฒนาและปรับปรุงงาน ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
- (๓) กระบวนการให้บริการ



การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายสุพิศ กิ่งมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการสถานศึกษา พาพัฒนาปรับปรุงบริบทของโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา และกลุ่มศิษย์วัดจำปามณี และได้จัดทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เพจของโรงเรียน และร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา





# ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 17 วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์



ดร. สำเริง นุชิต  
ผอ.สพม.สุรินทร์



นายประเสริฐ สันทอง  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน



วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ และนางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2567 พร้อมทั้งหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2





การมีส่วนร่วมกับอำเภอรัตนบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน หรือที่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยนายประเสริฐ สันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เบ็ดพิทยาสรรค์ นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตัวแทนครู โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ด ไร่ไชยราษฎร์บำรุง วัดจำปามณี วัดบ้านนาวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบ็ด ไร่ยอมมา เช่น การเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ด ไร่, การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล, การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เป็นต้น







# ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 20 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

## วันอาสาฬหบูชา



ดร.สำเริง บุนนาค  
ผอ.สพม.สุรินทร์



นายประเสริฐ สืบทอง  
ผู้อำนวยการ



นางสาวกาญจนา วงศ์นิมาธิ์  
รองผู้อำนวยการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นำโดยนายประเสริฐ สืบทอง ผู้อำนวยการ นางสาวกาญจนา วงศ์นิมาธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ญทิพย์ราษฎร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธรูปทองคำ ณ วัดบ้านยาง อ.บ้านด่านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์



www.berdphit.acth



ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ญทิพย์ราษฎร์



044-599033





# ทรงพระเจริญ

ขอพระสมเด็จขอพระบรมพรมาธิบิเศฐีสมพรพรทางวิธาภณณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

**วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว**

## ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์



ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายประเสริฐ สันทอง  
ผอ.โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์  
นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์  
รองผอ.โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์



ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการ นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี



facebook.com :  
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
[www.bedphit.ac.th](http://www.bedphit.ac.th)

๐๔๔-๕๔๕๐๓๓



การมีส่วนร่วมของคณะครูโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ นำโดย นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือในการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์เพจของโรงเรียน และร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา



โรงเรียนโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการพบปะพูดคุย ระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์

ฉบับที่ 8 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567



นายประเสริฐ สันทอง  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นายสำเริง บุญโต  
ผอ.สพม.สุรินทร์



นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

## ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6



วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์

